
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
สมยัสามญัสมยัที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2567 

เมื่อวนัที่  5   กุมภาพนัธ ์ 2567 
ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 

....................................... 

ผูม้าประชุม 

1.นายวีระชาต ิ  นิลเกต  ประธานสภา 
2.นางธิดารตัน ์  พิริยะสทุธ์ิ สมาชิกสภาเขต2 
3.นายนรินทร ์  บุญชม  สมาชิกสภาเขต2 
4.นางนงคค์าร  แกว้อุ่น  สมาชิกสภาเขต2 
5.นายไพรวลัย ์  หาญราชา สมาชิกสภาเขต1 
6.นายเนื่อง  ค าสีบุตร สมาชิกสภาเขต2 
7.นายอทุยั  กิติอาสา สมาชิกสภาเขต1 
8.นายไพบูลย ์  เห็มสงัหาร สมาชิกสภาเขต1 
9.นายวราวธุ  คณุวงค ์ สมาชิกสภาเขต1 
10.นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า รองประธานสภา 
11.นายเสนาะ  ใจบญุ  สมาชิกสภาเขต2 
12.นายยุทธนา  กิติอาษา สมาชิกสภาเขต1 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 

- ไม่ม ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.นายรวีโรจน ์    สองทุ่ง  นายกเทศมนตร ี
2.นายยอดเพชร    ธรรมฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตร ี
3.นายองเลื่อน    วงษาเทพ รองนายกเทศมนตร ี
4.นายฐิติพงษ์   ทีหอค า  เลขานุการนายกฯ 
5.นายวฒุิชยั    ปู่ วงั  ปลดัเทศบาล 
6.นายสรุพงษ ์ ก าหวัเรือ ผอ.กองช่าง 
7.จ่าเอกนิพนธ ์  วงพงค า  หน.ส านกัปลดั 

8.นางสาวออ้นจนัทร ์  บุตรศร ี
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เปิดประชุมเวลา   09.30  น. 

 
นายวฒุิชยั      ปู่ วงั             บดันีส้มาชิกสภาและผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้าครบแลว้ขอเชิญท่านประธาน 

เลขานุการสภา   เปิดการประชุมสภา ครบั 

นายวีระชาติ    นิลเกต  เมื่อสมาชิกสภาและผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้าครบแลว้ ผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภา   เทศบาลต าบลบา้นเดื่อสมยัสามญัสมยัที่ 1 ครัง้ที่  1  ประจ าปี 2567 
    ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 

    ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 2   ญัตติเรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

1.รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ สมยัสามญัสมยั
ที่ 4 ครัง้ที่ 1  ประจ าปี  2566  เมื่อวนัที่  12  ธันวาคม  25567 

นายวีระชาติ   นิลเกต  เอกสารส าเนารายงานการประชุมทางเจา้หนา้ที่ไดส้่งใหส้มาชิกล่วงหนา้ 
ประธานสภา   แลว้  ทุกท่านคงไดต้รวจสอบแลว้  มีทานใดจะใหแ้กไ้ขตรงจุดไหนหรือไม่ 
    หากไม่มี   ขอมติที่ประชุมครบั 

มติที่ประชมุ   รบัรองเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 3   กระทูถ้าม 

    ไม่ม ี

ระเบียบวารที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นตัง้ขึน้พิจารณาเสร็จแลว้ 
    ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม ่

    1.ก าหนดสมยัประชุมสภาสมยัสามญัประจ าปี  2567 
นายวีระชาติ   นิลเกต  ขอเชิญท่านเลขาสภา  ชีแ้จงครบั 

ประธานสภา 
นายวฒุิชยั   ปู่ วงั  ส าหรบัการก าหนดสมยัประชุมสภานัน้  พระราชบญัญัตเิทศบาล   
เลขานุการสภา พ.ศ. 2496  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 24  บญัญัติไว ้   ในปีหนึ่งใหม้ี

สมยัประชุมสามญัสี่สมยั  สมยัประชุมสามญัครัง้แรกและวนัเริ่มประชุม
สมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด....... 

 ..สมยัประชุมสามญัสมยัหนึ่งๆ  ใหม้กี าหนดไม่เกนิสามสิบวนั แต่ถา้จะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว่้าราชการจงัหวัด 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2547    ขอ้  21   บญัญัติ  การก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั
ประจ าปี  ระยะเวลาและวนัเริ่มตน้ประชุมสมยัประชุมสามญัประจ าปี
ของแต่ละสมยัในปีนัน้ วนัเริ่มประชุมสามญัประจ าปีของปีถดัไป และ
ระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไป  ให้
ประธานสภาทอ้งถิ่นน าปรกึษานี่ประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของแต่
ละปี  โดยใหน้ าความในขอ้ 11 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
นายวีระชาติ  นิลเกต  จึงเป็นที่มาที่สภาจะตอ้งด าเนินการก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี 
ประธานสภา   2567  ซึ่งสมยัประชุมสามญัสมยัที่ 1  ประจ าปี สภาไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ปี  

2566 แลว้  ดงันัน้  สมยัประชุมสามญัประจ าปี  2567  ทางสภาจะตอ้ง
ก าหนด อีก  3  ครัง้  คือ  สมยัสามญัสมยัที่  2   สมยัสามญัสมยัที่  3 
และสมยัสามญัสมยัที่ 4    ขอเชิญสมาชกิเสนอไดเ้ลยครบั 

นายยุทธนา   กิติอาษา  ผมขอเสนอดงันีค้รบั 

สมาชิกสภาเขต 1 1.สมยัสามญัสมยัที่  2  ประจ าปี  2567    วนัเริ่มประชุม  วนัจนัทรท์ี่ 20   
พฤษภาคม    2567   มีก าหนด   30  วนั 

 2.สมยัสามญัสมยัที่ 3  ประจ าปี 2567  วนัเริ่มประชมุ  วนัองัคารที่   13   
สิงหาคม  2567   มีก าหนด  30  วนั 

 3.สมยัสามญัสมยัที่  4  ประจ าปี  2567   วนัเริ่มประชุม  วนัจนัทรท์ี่   16   
ธันวาคม   2567   มีก าหนด   30  วนั 

นายวีระชาติ    นิลเกต มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่    เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม 

ประธานสภา  ขอมติครบั 

มติที่ประชมุ เห็นชอบก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี  2567  ตามที่นายยุทธนา  
กิติอาษา   เสนอ  ดงันี ้

 1.สมยัสามญัสมยัที่  2  ประจ าปี  2567    วนัเริ่มประชุม   20   
พฤษภาคม    2567   มีก าหนด   30  วนั 

 2.สมยัสามญัสมยัที่ 3  ประจ าปี 2567  วนัเริ่มประชมุ  13   สิงหาคม  
2567   มีก าหนด  30  วนั 

 3.สมยัสามญัสมยัที่  4  ประจ าปี  2567   วนัเริ่มประชุม   วนัจนัทรท์ี่  16   
ธันวาคม   2567   มีก าหนด   30  วนั 
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 2.ก าหนดสมยัประชุมสามญัสมยัแรกประจ าปี  2568 
นายวีระชาติ  นิลเกต ขอเชิญสมาชิกเสนอไดค้รบั 

ประธานสภา  

นายวราวธุ  คณุวงค ์ ผมขอเสนอสมยัประชุมสามญัสมยัแรกประจ าปี 2568    
สมาชิกสภาเขต 1  วนัเริ่มประชุม  10   กุมภาพนัธ ์  2568   มีก าหนด  30 วนั   

นายวีระชาติ   นิลเกต มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   เมื่อไม่มีท่านใด 

ประธานสภา เสนอ  ขอมติครบั 

มติที่ประชมุ เห็นชอบตามทีน่ายวราวธุ  คณุวงค ์  ดงันี ้
    สมยัประชุมสามญัสมยัแรกประจ าปี 2568   วนัเริ่มประชมุ  10   

กุมภาพนัธ ์  2568   มีก าหนด  30 วนั  

    3. ขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 
นายวีระชาติ  นิลเกต  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงเหตผุลทีจ่ะตอ้งขออนุมตัิ 
ประธานสภา   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในครัง้นีค้รบั 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง  ขา้พเจา้  นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเดื่อ ขอ

เสนอนายกเทศมนตร ี   ญัตติเพื่อขออนุมตัิจากสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ เรื่อง โอน

งบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 

       หลักการ 

ดว้ยกองช่าง ไดร้บัการอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ประเภท ครุภณัฑค์อมพวิเตอรฯ์ไว ้ไม่

เพียงพอ   จึงตอ้งขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567   เพื่อจดัซือ้คอมพิวเตอร ์ นัน้ 

เหตุผล 

เพื่อใหม้คีอมพิวเตอรใ์ชใ้นงานของกองช่าง จึงอาศยัอ านาจตามความใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ้ 27   จึงเป็นอ านาจของสภาทอ้งถิ่นทีจ่ะตอ้ง

อนุมตัิการโอนงบประมาณนัน้   โดยมีรายละเอียดการโอนดงันี ้
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    กองช่าง 

    โอนลด(-) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนขา้ราชการ  เป็นเงิน  

24,000  บาท 

    กองช่าง 

    โอนเพิ่ม (+) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  งบ

ลงทุน  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภท  ครุภณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเล็กททรอนกิส ์ 

เป็นเงิน  24,000  บาทท  

โดยโอนงบประมาณเพื่อจดัซือ้คอมพิวเตอร ์ (โน๊ตบุ๊ค)  มหีน่วย

ประมวลผลกลาง  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4  แกนหลกั ( 4 core ) และ 8  แกน

เสมือน     ( 8 Thread)   จ านวน  1  เครื่อง  เครื่องละ 24,000   บาท  

รายละเอียดคณุลกัษณะ   ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มน้ี 

ที่ตอ้งขอโอนงบประมาณในครัง้นีเ้นื่องจากเครื่องคอมเครือ่งเดิมนัน้  พงั

จนไม่สามารถซ่อมแซมได ้ ประกอบกบัมีผูอ้  านวยการกองช่างยา้ยมา

ใหม่  ยงัไม่มีคอมพิวเตอรใ์ชใ้นการท างาน อีกทัง้กองช่างในการท างาน

นัน้ ตอ้งใชเ้ครื่องคอมที่เสปกค่อนขา้งสงูเนื่องจากโปรแกรมที่ใชใ้นการ

เขียนแบบต่างนัน้  พฒันาไปไกลมากแลว้  เพื่อใหก้ารทท างานของกอง

ช่างเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  รวดเร็ว แม่นย า และถูกตอ้ง  จึงขออนุมตัิ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567  ตามที่เสนอขา้งตน้ครบั 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า   หากการโอนงบประมาณเพื่อจดัซือ้คอมพิวเตอร ์(โน๊ตบุ๊ค )  ในครัง้นี ้
รองประธานสภา   เป็นประโยชนใ์นการท างานของกองช่างและเพื่อประโยชนข์องทาง 
    ราชการ ผมก็เหน็ควรใหโ้อนงบประมาณครบั 
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นายวีระชาติ   นิลเกต  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่     เมื่อไม่มี  ขอมติครบั 
ประธานสภา 
มติที่ประชมุ อนุมตัิใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567   จ านวน  

24,000  บาท    เพื่อจดัซือ้คอมพิวเตอร ์( โนต๊บุ๊ค ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    1.การแกไ้ขแนวเขตต าบลบา้นเดื่อ 
นายวีระชาติ  นิลเกต  วนัที่   30  มกราคม   ผูบ้ริหาร   ผม   ปลดั  และผอ.กองช่าง  ไดเ้ขา้ 
ประธานสภา   ร่วมประชุมกบั อบต.สกีาย   เพื่อแกไ้ขปัญหาแนวเขตระหว่างต าบลบา้น

เดื่อ กบัต าบลสกีาย   ที่แผนที่มีความขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริง  ซึ่งทางสี
กายเขาไดจ้ดัท าแนวเขต  แผนที่  ค  าบรรยายแนวเขตแลว้  จะด าเนนิการ
ส่งมาใหท้างบา้นเดื่อ พิจารณา  หากเหน็ดว้ย  ก็มหีนงัสือถึง  อบต.สีกาย 
มีสมาชิกท่านใดมคีวามเหน็อย่างไรเกีย่วกบัเรื่องนีบ้า้ง  เสนอไดค้รบั 

นายนรินทร ์ บุญชม  เรื่องนีจ้ะคยุ หรือตกลงกนัเฉพาะทางเจา้หนา้ที่ของ  อบต.  หรื 
สมาชิกสภาเขต 2  ของเทศบาลไม่ไดน้ะครบั  ควรใหผู้ม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง  เชน่  ก านนั  

ผูใ้หญบ่า้นเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย  และควรใหผู้มี้ส่วนเกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ร่วม
ในการเดินส ารวจแนวเขตระหว่างต าบลดว้ยครบั 

นายสเุทพ   วงศพ์งษ์ค  า  ผมเห็นดว้ยกบัความเหน็ของท่าน นรินทร ์ บญุชมครบั   ควรให ้
รองประธานสภา   ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง  เขา้ร่วมในการเดินส ารวจแนว

เขต  และการจดัท าแผนที่แนวเขต ระหว่างต าบลบา้นเดื่อกบัต าบลสีกาย
ดว้ยครบั 

มติที่ประชมุ   เห็นชอบใหเ้ชิญก านนั   ผูใ้หญบ่า้น  และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม ใน
การเดินส ารวจแนวเขต  และการจดัท าแผนที่แนวเขต ระหว่างต าบลบา้น
เดื่อกบัต าบลสกีายดว้ยครบั 

    2.การแกไ้ข  ยกเลิก  ที่ดอน ( ที่สาธารณประโยชนท์ีเ่รียกว่าดอน  เช่น  
ดอนโพธ์ิ   ดอนมายทีเ่ป็นหวัไร่ปลายนาของเกษตรกร )  หรือที่
สาธารณประโยชนท์ี่ไม่มีหนงัสือส าคญัส าหรบัที่หลวง (น.ส.ล.) ที่
ประชาชนครอบครองท าประโยชน ์ ใหส้ามารถออกเอกสารสิทธ์ิได ้

นายวีระชาติ   นิลเกต  สืบเนื่องจากว่าดอน  หรือที่สาธารณประโยชนท์ี่ไม่มีหนงัสอืส าคญั 
ประธานสภา   ส าหรบัที่หลวง ( น.ส.ล.) หลายๆที่ หลายๆแปลง นัน้ในปัจจุบนัมี

ชาวบา้นไดค้รอบครองท าประโยชนม์านาน จนไม่มีสภาพเป็นที่
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สาธารณประโยชน ์ หรือ ไม่มีการใชป้ระโยชนร์่วมกนัแลว้  และชาวบา้น
คนอ่ืนๆ  ก็ไม่ไดเ้ดือดรอ้นจากการไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทีด่อน หรือที่
สาธารณประโยชนด์งักล่าวแต่อย่างใด   ซึ่งผมเองไดเ้คยปรึกษากบัทางผู้
หลกัผูใ้หญ่บางท่าน  ว่าเราพอจะมีแนวทางอะไรบา้งทีจ่ะสามารถยกเลกิ
ที่ดอน  หรือที่สาธารณประโยชนท์ี่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนร์่วมกนัแลว้ หรือไม่มี
สภาพเป็นที่สาธารณประโยชนแ์ลว้  เพื่อใหป้ระชาชนผูค้รอบครอง
สามารถด าเนนิการออกเอกสารสิทธ์ิได ้  ซึง่มีผูใ้หค้  าแนะว่า  ใหน้ าเรื่อง
ดงักล่าวเขา้ที่ประชุมสภา  ขอความเห็นจากสภาว่าเหน็สมควรใหเ้สนอ
เรื่องการแกไ้ข  ยกเลกิ  ดอน  หรือที่สาธารณประโยชนท์ี่ไม่มีหนงัสือ
ส าคญัส าหรบัทีห่ลวง เพื่อใหป้ระชาชนผูค้รอบครองสามารถด าเนนิการ
ออกเอกสารสิทธิได ้  ผมจึงไดน้ าเรื่องนีเ้ขา้สูท่ี่ประชุมสภาในครัง้นีเ้พื่อขอ
ความเห็นจากสภาครบั 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  มนัจะไม่ขดักบัระเบยีบกฎหมายที่มีอยูห่รือครบั   เพราะนายกฯมีหนา้ที่ 
รองประธานสภา   ในการดแูลรกัษา ที่สาธารณประโยชน ์  แลว้จะใหม้ายกเลกิที่

สาธารณประโยชนเ์พ่ือใหผู้ค้รอบครองออกเอกสารสิทธ์ิไดอี้ก  
นายวีระชาติ  นิลเกต  แต่ถา้สามารถท าได ้ ก็จะเป็นประโยชนก์บัประชาชนภายในต าบล 
ประธานสภา   เรานะครบั  ซึง่ก็ไม่มีอะไรมารบัประกนัว่าจะไดห้รือไม่ได ้ นะครบั  ถึงจะ

สามารถท าได ้ ก็ไม่ใช่ว่าจะในเร็วๆนี ้ เพราะขัน้ตอนมนัเยอะ  ใช้
เวลานาน   ถา้ที่ประชุมเห็นชอบ  ผมจะเป็นผูป้ระสานเรื่องนีเ้องครบั 

มติที่ประชมุ   เห็นชอบใหเ้สนอเรื่องแกไ้ข  ยกเลิกทีด่อน  ที่สาธารณประโยชนท์ี่ไม่มี
หนงัส าคญัส าหรบัทีห่ลวง ที่ไม่มีสภาพ และพลเมืองไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ร่วมกนัแลว้ 

    3.การแกไ้ขหรือทบทวน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
เกี่ยวกบัการขุดลอกแหลง่น า้สาธารประโยชนท์ีต่ืน้เขิน พ.ศ. 2547   ใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัการวสัดทุี่ไดจ้ากการขุดลอก  (กรวด  หิน  ดิน 
ทราย )  กรณนี าไปเป็นประโยชนข์องทางราชการ  ซึ่งมีขอ้จ ากดัในเรื่อง
พืน้ที่ว่าจะตอ้งเป็นพืน้ที่ที่อยู่ในเขตต าบลทีท่  าการขุดลอก   เนื่องจาก
หลายๆครัง้ในต าบลทีท่  าการขุดลอก  ไม่มีหน่วยงานราชการที่ตอ้งการใช้
วสัดจุากการขุดลอก  หรือไม่มีสถานที่ทิง้วสัดจุากการขุดลอก   ท าใหเ้กิด
การเสียโอกาสในการทีจ่ะท าการขุดลอกแหล่งน า้  จึงอยากใหห้น่วยงาน
ที่เกีย่วขอ้งด าเนนิการแกไ้ข  หรือทบทวน ระเบียบ  กฎหมาย  และ
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หนงัสือสั่งการต่างๆที่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องนี ้ ใหส้ามารถเปิดกวา้งขึน้กว่าที่
เป็นอยู่   ซึง่จะท าใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชน และชุมชน มากขึน้
กว่าเดิม 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  ผมเห็นดว้ยครบั   ถา้ท าไดจ้ะดีมากเลย 
รองประธานสภา 
มติที่ประชมุ   เห็นชอบใหป้ระธานสภาเสนอเรื่องดงักล่าวแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

ขอแกไ้ขระเบียบ  กฎหมาย  หนงัสือสั่งการในเรื่องดงักล่าว 
นายวีระชาติ   นิลเกต  การประชุมไดด้  าเนินมาครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้  ขอ 
ประธานสภา   ปิดการประชมุครบั 
 
   ปิดการประชมุ  เวลา   14.30    น. 
 
 
 
   ลงชื่อ                                    ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (   นายวฒุิชยั    ปู่ วงั  ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

ลงชื่อ                               ประธานกรรมการ 
                                                    (  นางนงคค์าร   แกว้อุ่น ) 

 

ลงชื่อ                                 กรรมการ 
( นายเสนาะ    ใจบุญ ) 

 

ลงชื่อ                               กรรมการ/เลขานุการ 
       ( นายวราวธุ   คณุวงค ์) 
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